



■■■■...ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เมื่อคุณพ่อ เป็นผู้แทนจากรัฐมนตรี มีฝีปากพอสสมควร ถึงรุ่นลูกก็ไม่ธรรมดา “น้องข้าวฟ่าง” น.ส.สรวิสนันท์ อรรถนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย “ผู้แทนใหม่ ป้ายแดง” ลูกสาว พงศกร อรรถนพพร อดีตรมช.ศึกษาธิการ ถือเป็น คนรุ่นใหม่ ลงสมัยแรกก็ได้เป็นผู้แทน และในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี’63 ในสภา วาระแรก ที่ผ่านมา เจ้าตัวลุกขึ้นอภิปรายเป็นครั้งแรก ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยน้ำเสียง สดใส พูดไหลลื่น ไม่คิดขัด แม้จะไม่ค่อยเป็นข่าวตามหน้าสื่อมากนัก ที่สำคัญได้อภิปราย ท้วงติงว่า การจัดสรรงบประมาณ ไม่ได้ให้ความสำคัญปากท้องของประชาชน มีสำคัญไม่ด้อยกว่าด้านเศรษฐกิจและกองทัพ อีกทั้งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะโลกในขณะนี้...โดยเฉพาะงบด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับน้อยที่สุดเพียง 0.17 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าทุกกระทรวง ไม่เข้าใจว่าทำไมงบด้านการท่องเที่ยวถูกตัดลดลงทุกปีๆ ปีนี้เหลือ 6,071 ล้านบาท ขอย้ำว่าเป็นงบของกระทรวงการท่องเที่ยว



น.ส.สรวิสนันท์ อรรถนพพร

และกีฬา น้อยกว่าด้านการพาณิชย์ และต่างประเทศเสียอีก จนอดตั้งคำถามไม่ได้ การท่องเที่ยว เป็นรายได้ ที่ดึงออก จากกระเป๋านักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นกระทรวงที่ทำรายได้ เข้าประเทศสูงมาก ๆ ทำไมถึงได้งบเพียงแค่นี้...และยังบอกว่า “แม้กระทั่งกรมการท่องเที่ยวที่มีพันธกิจขอบข่าย งานใหญ่มากทั้งส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์การท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน แต่กลับได้งบแค่ 1 พันกว่าล้านบาท แล้วจะ

ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไร..ปีที่ผ่านมามียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองไทย 38 กว่าล้านคน ทำเงินได้ 2.2 ล้านล้านบาท เกือบเท่างบประมาณ ทั้งปีที่รัฐบาลจัดสรร...มีการคาดการณ์อีก 10 ปี ข้างหน้ายอดนักท่องเที่ยว จะเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้มากกว่า 3 ล้านล้าน...รัฐบาลกลับไม่ให้ความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว...แม้จะใช้เวลาในการอภิปรายเพียง 7.28 นาที แต่ก็ได้สาระที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมการวิสาหกิจ งบประมาณ ควรจะนำไปประกอบการพิจารณาด้วย...และหลัง “น้องข้าวฟ่าง” อภิปราย คุณพ่อ อย่างอดีต รมช.พงศกร ก็ปลื้มสุด ๆ รีบแชร์คลิป ที่ลูกสาวอภิปราย ไปให้เพื่อนพ้อง และสื่อได้ชม ได้ฟัง นี่แค่สมัยแรกได้อภิปรายครั้งแรก พูดได้ขนาดนี้ ก็ต้องยกนิ้วให้ ไม่ธรรมดาจริง ๆ...และทราบมาว่าสิ้นปีนี้ น้องข้าวฟ่าง จะเข้ารับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ที่นิด้า อีกหน่อย จะเป็น “ดอกเตอร์”...แหมนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้น จะต้องจับตาดูการเมืองกับคลื่นลูกใหม่...■■■■